

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CÔN ĐẢO**

Số: /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Côn Đảo, ngày tháng năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện công tác**  
**thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

**I. Kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí<sup>1</sup>**

**1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức THPTK, CLP**

***1.1 Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình THPTK, CLP***

Thực hiện Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020. UBND huyện Côn Đảo đã ban hành Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả trong năm 2020. Đồng thời, xác định rõ các nội dung phải THPTK, CLP theo quy định của Luật, từ đó đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, trong đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng tài sản công. Qua đó, công tác THPTK, CLP đã được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của từng cán bộ, công chức.

***1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật về THPTK, CLP***

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác THPTK, CLP, UBND huyện Côn Đảo luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, quy định của Pháp luật Nhà nước về THPTK, CLP. Song song đó, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 17/4/2020 Tuyên truyền, phổ biến về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2020.

Hình thức tuyên truyền chủ yếu: các cơ quan, đơn vị đã lồng ghép vào các cuộc họp giao ban, sinh hoạt định kỳ để triển khai các văn bản có liên quan về THPTK, CLP gắn với đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đăng trên cổng thông tin điện tử của huyện Chương trình THPTK, CLP của tỉnh và của huyện đề cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết và thực hiện. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện đã thực hiện tuyên truyền Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị

<sup>1</sup> Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gọi tắt là THPTK, CLP.

định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ và phổ biến các văn bản triển khai Nghị định, Kế hoạch, chương trình của Huyện ủy, UBND huyện.

### **1.3 Về công tác thanh tra, kiểm tra THTK, CLP**

Tổ chức lồng ghép các cuộc thanh tra, kiểm tra THTK, CLP qua các cuộc thanh tra, kiểm tra của từng ngành, lĩnh vực. Cụ thể, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2020. Đã kiểm tra thanh tra 03 đơn vị gồm Phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng khu dân cư số 03, Phòng Tài nguyên và Môi trường; đang triển khai 01 cuộc thanh tra đối với 03 đơn vị (Phòng Văn hóa và Thông tin, Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo) và 01 cuộc kiểm tra công vụ đối với 01 đơn vị (Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo). Qua thanh tra không có trường hợp phải kiến nghị thu hồi tiền, tài sản, xử lý hành chính, kỷ luật. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục hạn chế, tồn tại theo kiến nghị của Đoàn thanh tra, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, thiếu sót nêu tại kết luận thanh tra.

Thực hiện kiểm tra việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi thường xuyên năm 2020 theo Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 16/03/2020 và kiểm tra công tác quản lý thu, chi tài chính và tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, sự nghiệp kinh tế, đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tại một số cơ quan đơn vị theo Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 23/03/2020. Đã kiểm tra 15 cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị khắc phục các tồn tại, hạn chế, các tiêu chí phải thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên theo quy định để thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình theo Kế hoạch đã xây dựng.

## **2. Kết quả THTK, CLP**

### **2.1 THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ**

UBND huyện đã triển khai các tiêu chuẩn, định mức, chế độ mới đến các cơ quan, đơn vị theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2020; chỉ đạo tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước.

Thực hiện giải thể Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp huyện nhằm giảm đầu mối, giảm biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động, sử dụng biên chế và HĐ còn thừa sau giải thể để điều chuyển đến các cơ quan, đơn vị có khối lượng công việc phát sinh tăng nhằm để các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thành lập Trường Mầm non Sen Hồng, điểm trường mầm non tại Bến Đầm trực thuộc Trường Mầm non Hướng Dương.

### **2.2. THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, sử dụng kinh phí NSNN**

- UBND huyện ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/12/2019 về điều hành ngân sách năm 2020, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị đã thực hiện quản lý chi tiêu có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngoài ra, UBND huyện triển khai thực hiện Công văn số 8064/UBND-VP ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương

những tháng cuối năm 2020. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách huyện thực hiện các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng các quy định của Luật NSNN.

- Thực hiện nghiêm việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp cho người lao động theo quy định) ngay từ khâu giao dự toán để tạo nguồn cải cách tiền lương với tổng số tiền tiết kiệm theo quy định là 5.685 triệu đồng. Các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách huyện thắt chặt các khoản kinh phí hội nghị, hội thảo, công tác phí, điện nước, văn phòng phẩm, nhiên liệu theo Chương trình THPT, CLP năm 2020 đã đề ra. UBND huyện đã có Công văn số 2768/UBND-TCKH ngày 04/9/2020 về việc thu hồi kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020 của các cơ quan, đơn vị với số tiền là 1.243 triệu đồng.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ quy định về công khai tài chính đối với ngân sách huyện, các đơn vị dự toán, các đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Về thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ trong năm 2020 có 16/16 cơ quan hành chính, Cơ quan Đảng, Đoàn thể thực hiện khoán kinh phí quản lý hành chính nhà nước, dự kiến chi thu nhập tăng thêm năm 2020 là 1.903 triệu đồng.

- Có 15/15 đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện, trong đó đã giao tự chủ tài chính 15/15 đơn vị, dự kiến trích quỹ bổ sung thu nhập năm 2020 là 4.197 triệu đồng.

Việc đưa ra chỉ tiêu tiết kiệm ngay từ khâu xây dựng Kế hoạch đầu năm theo chỉ đạo của UBND huyện đã giúp cho các cơ quan, đơn vị chủ động, sắp xếp chỉ tiêu thường xuyên một cách hợp lý, cắt giảm tối đa các khoản, chủ động sắp xếp nhiệm vụ chi, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, tiết kiệm chống lãng phí, để có kinh phí tiết kiệm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức và người lao động.

- Trong công tác thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư có nguồn vốn từ ngân sách đã tiết kiệm được 1.510 triệu so với giá trị quyết toán của Chủ đầu tư lập và trình đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

### **2.3. Quản lý sử dụng đất đai, trụ sở làm việc và tài sản công**

- Công tác quản lý, sử dụng đất đai tài nguyên thiên nhiên:

Trong quản lý đất đai, xây dựng: thực hiện đảm bảo theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đúng quy định, tiết kiệm có hiệu quả. Tính đến thời điểm 23/11/2020, đã ban hành 23 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng với tổng số tiền phạt là 419 triệu đồng (các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền phạt vào NSNN đến thời điểm báo cáo là 300 triệu đồng).

- Công tác quản lý, trụ sở làm việc, tài sản công:

+ Về rà soát các trụ sở nhà, đất: Sở Tài chính đã tổ chức họp lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan về Phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất do UBND huyện quản lý, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

+ Quản lý tài sản công đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Thực hiện nghiêm Chi thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý trụ sở, các cơ sở hoạt động sự nghiệp; Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo đúng quy định về mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cấp Tỉnh và theo hướng dẫn của Sở Tài chính; triển khai mua sắm tài sản trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị theo quy định về mua sắm tài sản chuyên dùng.

+ Tăng cường công tác quản lý, khai thác có hiệu quả việc sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại hiện có; chỉ đầu tư xây dựng, mua sắm mới khi thực sự cần thiết và bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định. Rà soát tham mưu bổ sung một số danh mục tài sản để bổ sung tiêu chuẩn định mức máy móc chuyên dùng còn thiếu tại các cơ quan, đơn vị gửi Sở Tài chính.

+ Tiếp tục triển khai việc lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính trình cơ quan thẩm quyền thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

#### **2.4 Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước**

- Công tác xây dựng, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư đã tuân thủ quy định của Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sử dụng đất; đảm bảo 100% các dự án bố trí trong kế hoạch năm 2020 đã có đầy đủ thủ tục theo quy định, đảm bảo tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn vốn năm 2020; ưu tiên bố trí vốn thanh toán cho các dự án hoàn thành các năm trước, hoàn thành trong năm kế hoạch để đưa vào khai thác sử dụng và các dự án chuyên tiếp.

- Rà soát tình hình giải ngân kế hoạch vốn của các Chủ đầu tư dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo nhu cầu vốn thanh toán cho các dự án.

- Ban hành Công văn số 2601/UBND-TCKH ngày 20/08/2020 về việc xây dựng kế hoạch thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2020.

- Thường xuyên cập nhật, lưu trữ các thông tin, dữ liệu liên quan đến việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công hàng năm; Lập các thủ tục thẩm định phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công của địa phương;

- Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của nhà nước đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Rà soát các dự án kéo dài, hiệu quả đầu tư thấp để có hướng xử lý. Thực hiện đúng các quy định về hoàn trả tạm ứng đối với các dự án mới thực hiện. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán.

- Rà soát đảm bảo 100% các dự án bố trí trong Kế hoạch đầu tư công phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công. Đảm bảo các công trình được bố trí vốn giải ngân đạt tỷ lệ cao.

- Thực hiện đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật đấu thầu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu



trong quy trình đầu tư, đấu thầu, nhất là đối với các dự án đầu tư công; làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu gây lãng phí, thất thoát.

### **2.5 Quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức**

- UBND huyện thường xuyên chỉ đạo chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính nâng cao hiệu quả giải quyết công việc và ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của công chức, viên chức; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên nhắc nhở Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định về thời gian làm việc để đạt hiệu quả, chất lượng công việc. Trong năm, UBND huyện đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 31/01/2020 về kiểm tra tình hình thực thi công vụ, nội vụ, quy chế dân chủ, dân vận chính quyền, bình đẳng giới, văn thư lưu trữ tại 07 cơ quan, đơn vị và 04 khu dân cư; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31/01/2020 về kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2020 tại 06 cơ quan, đơn vị. Đã thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, hành chính nhà nước.

- Trong năm 2020, UBND huyện đã thực hiện tinh giản 01 chỉ tiêu biên chế hành chính tại Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội; 01 biên chế công chức (nghỉ hưu trước tuổi) và 01 viên chức (thôi việc ngay).

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc, đảm bảo ngày 08 giờ, và một số cơ quan chuyên môn thực hiện làm thêm giờ để giải quyết khối lượng công việc ngày càng phát sinh tăng. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, gây phiền hà trong giải quyết công việc đối với cá nhân và tổ chức. Đa số các đơn vị thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch được duyệt, kinh phí đào tạo bồi dưỡng được thực hiện đúng mục đích, chú trọng về việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Ban hành Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 26/12/2019 về Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Côn Đảo, đồng thời tổ chức công bố kết quả chỉ số theo dõi, đánh giá xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2019 để đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng cho năm tiếp theo.

### **2.6 Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên**

- Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

+ Tiếp tục thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2020 của Huyện ủy; Tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 18/7/2016 của Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngọt trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020.

Tiếp nhận và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 09 trường hợp, tham vấn đánh giá tác động môi trường cho 03 dự án; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; kiểm tra lấy mẫu quan trắc môi trường nền, báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường nền;

+ Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án về môi trường theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 29/3/2019 về chỉnh trang đô thị năm 2019 và giai đoạn 2019 – 2025. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, Ban điều hành khu dân cư nghiêm túc triển khai thực hiện tạo môi trường biển đảo ngày càng xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, xây dựng và triển khai Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 18/6/2020 về triển khai thực hiện khâu đột phá năm 2020 về xây dựng hệ thống thu gom nước thải khu vực trung tâm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kiểm soát nguồn nước thải trên địa bàn huyện.

- Trong lĩnh vực khoáng sản: Tiếp tục triển khai các quy định của Luật Khoáng sản; Nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng có hiệu quả, chống lãng phí tài nguyên thiên nhiên.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường tiếp tục rà soát, quản lý hiệu quả khoáng sản tài nguyên, diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng không đúng mục đích, sai quy hoạch, kém hiệu quả để đề xuất thu hồi theo quy định

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về công tác bảo vệ môi trường đã tổ chức phát động phong trào “Ngày thứ Bảy xanh – sạch – đẹp” năm 2020 trên địa bàn huyện Côn Đảo.

### ***2.7 Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tiêu dùng của nhân dân***

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, tiết kiệm, chống lãng phí. Số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2020 là 1.701 hộ. Chưa phát hiện các vụ việc gây lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Đánh giá kết quả đạt được**

- UBND huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật THTK, CLP năm 2013 và các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành về THTK, CLP gắn việc THTK, CLP với việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn các tiêu chí THTK, CLP với Chương trình THTK, CLP do UBND huyện ban hành. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị thuyền xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật THTK, CLP năm 2013 và các văn bản hướng dẫn đến toàn thể các bộ, công chức, viên chức. Qua đó, đã nâng cao tinh thần tiết kiệm với các kết quả thực hiện đã đạt được nêu trên, từng bước khắc phục những hạn chế, từng bước đẩy lùi tình trạng lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo.

- Các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách huyện đều đã xây dựng kế hoạch triển khai THTK, CLP năm 2020 trên cơ sở Quyết định của UBND huyện ban hành Chương trình THTK, CLP của UBND huyện. Đồng thời trong Kế hoạch xây dựng của từng cơ quan, đơn vị đều đưa ra các chỉ tiêu cụ thể về tiết kiệm. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngày càng nhận thức tốt hơn về nội dung THTK, CLP. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị; triển khai tốt việc công khai, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt các cơ chế quản lý tài chính đúng định mức, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức, người lao động.

- Công tác quản lý, sử dụng kinh phí NSNN chi thường xuyên được quản lý, kiểm soát chặt chẽ từ khâu lập đến chấp hành dự toán và quyết toán NSNN; thực hiện chi tiêu theo tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định; công tác mua sắm tài

sản, trang thiết bị làm việc được thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định.

- Cơ chế giao khoán kinh phí hoạt động, giao tự chủ tài chính cho các cơ quan, hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã trở thành động lực để các cơ quan, đơn vị thực hiện tiết kiệm, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch đã giảm thời gian, chi phí liên quan đến thủ tục hành chính cho người dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

## **2. Hạn chế trong công tác THPTK, CLP**

Bên cạnh kết quả đạt được, còn hạn chế như sau:

- Một số cơ quan, đơn vị thiếu quan tâm đến việc chỉ đạo thực hiện THPTK, CLP tại đơn vị mình. Kết quả báo cáo còn hình thức, chưa thể hiện được nhiệm vụ trong tâm theo Chương trình THPTK, CLP năm 2020 của UBND huyện đã đề ra; thời gian Báo cáo của các cơ quan, đơn vị chậm, thiếu thông tin đã ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp chung của cơ quan tham mưu.

- Công tác xây dựng chương trình THPTK, CLP ở một số cơ quan, đơn vị còn chung chung, thiếu cụ thể, chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo tiết kiệm, chưa bám sát vào đặc điểm, đặc thù của cơ quan, đơn vị để đề ra kế hoạch THPTK, CLP tại đơn vị mình một cách thiết thực.

- Một số cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ nội dung chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản và các văn bản quy định có liên quan nên khi thực hiện chưa làm hết trách nhiệm, chưa hiệu quả.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Để làm tốt hơn công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới, UBND huyện tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; giám sát của HĐND huyện về triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

- Xây dựng và triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của huyện tập trung vào các lĩnh vực: kinh phí hoạt động, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính ngân sách và tài sản công, thực hiện có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, Kế hoạch kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên cơ sở Chương trình của UBND huyện ban hành. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị đưa ra các chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể về tiết kiệm kinh phí hoạt động, xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung thực hiện để đưa ra các chỉ tiêu, giải pháp cho phù hợp. Trong Kế hoạch cần chú trọng xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện Chương trình THPTK, CLP năm 2021.

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm như: quản lý việc sử dụng ngân sách nhà nước; mua sắm tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên, quản lý biên chế trong các cơ quan, đơn vị tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác tổ chức THPT, CLP trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực sau:

+ Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách.

+ Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường vai trò cơ quan quản lý nhà nước ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tránh tình trạng quyết định đầu tư hình thức, theo cảm tính, gây lãng phí, kém hiệu quả.

+ Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn.

+ Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

+ Tăng cường chỉ đạo rà soát, tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả đất công, tránh thất thoát, lãng phí. Phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, tạo điều kiện các nhà đầu tư khai thác nhanh chóng, có hiệu quả các dự án, tránh kéo dài gây lãng phí tài nguyên đất; tổ chức kiểm tra xử lý các hành vi xây dựng lấn chiếm, không tuân thủ quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục đích, tình trạng ô nhiễm môi trường; rà soát đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư kéo dài.

- Tổng hợp kết quả đánh giá THPT, CLP trong chi thường xuyên năm 2021 báo cáo Sở Tài chính theo quy định.

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng biểu dương kịp thời những đơn vị, cá nhân làm tốt và phê bình những đơn vị, cá nhân có các sai phạm gây thất thoát, lãng phí trong quản lý sử dụng tài sản, ngân sách Nhà nước.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác THPT, CLP năm 2020 và phương hướng năm 2021 của UBND huyện Côn Đảo.

UBND huyện Côn Đảo báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- Sở Tài chính;
- HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TCKH

**CHỦ TỊCH**